

ข้อมูลความก้าวหน้าการปรับปรุงบริการของภาครัฐ

ด้าน	ประเด็นสำคัญที่ต้องปรับปรุงใน Ease of Doing Business				ข้อเสนอการปรับปรุงบริการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง	ผลการดำเนินงานของไทย	Asia Best				
เริ่มตั้งธุรกิจ	1. ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a business) (อันดับที่ 91)	ระยะเวลา	27.5 วัน	3 วัน (สิงคโปร์)	ลดระยะเวลาการอนุมัติข้อบังคับการทำงาน	- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มอบอำนาจให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับรองสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแทน - กรมพัฒนาธุรกิจการค้าใช้ระบบการจองซื้อนิติบุคคลออนไลน์	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
	2. ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง (Dealing with a construction permits) (อันดับที่ 14)	ระยะเวลา	157 วัน	71 วัน (ฮ่องกง)	จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง	- กทม. ได้ให้บริการ one stop service เพื่อให้บริการขออนุญาตก่อสร้างแล้ว 14 เขต - มอบอำนาจให้สำนักงานเขตพิจารณาอนุญาตตั้งสูงตั้งแต่ 8 ชั้นลงมา	กรุงเทพมหานคร
	3. ด้านการขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity) (อันดับที่ 12)	ระยะเวลา	35 วัน	18 วัน (เกาหลีใต้)	ลดระยะเวลาตรวจสอบและดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า	กทพ. กับการไฟฟ้านครหลวงอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันเพื่อให้การไฟฟ้านครหลวงมอบอำนาจให้ กทพ. รับคำร้องขอติดตั้งไฟฟ้าแทน	การไฟฟ้านครหลวง
ขยายธุรกิจ	4. ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering Property) (อันดับที่ 29)	ค่าใช้จ่าย	ร้อยละ 6.3	ร้อยละ 2.9 (สิงคโปร์)	ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน	กรมที่ดินได้รวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้เพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาลดค่าธรรมเนียม	กรมที่ดิน
	5. ด้านการได้รับสินเชื่อ (Getting Credit) (อันดับที่ 73)	กฎหมาย	5 คะแนน	10 คะแนน (มาเลเซีย)	เร่งรัดแก้ไขกฎหมายหลักประกันธุรกิจ	ร่าง พรบ. หลักประกันธุรกิจได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และอยู่ระหว่างการยืนยันร่างโดยกระทรวงการคลัง	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
	6. ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน (Protecting Investor) (อันดับที่ 13)	กฎหมาย ^๔	6 คะแนน	10 คะแนน (สิงคโปร์)	แก้ไขกฎหมายเพื่อลดสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่สามารถขอตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรม การซื้อขายของบริษัทได้ และการขอให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบเพื่อทำการตรวจสอบกิจการของบริษัทได้	สำนักงาน กสท. ได้หารือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสนอแก้ไข พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ในประเด็นดังกล่าว	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ดำเนินธุรกิจ	7. ด้านการชำระภาษี (Paying Taxes) (อันดับที่ 70)	จำนวนครั้งในการจ่ายภาษี	22 ครั้ง	3 ครั้ง (ฮ่องกง)	กำหนดมาตรการจูงใจให้นายจ้างยื่นเงินสมทบประกันสังคมผ่านระบบออนไลน์มากกว่าร้อยละ 50	กรมสรรพากรได้นำเรื่องเสนอกรม. เพื่อให้กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานรับชำระเงินสมทบประกันสังคมแทนสำนักงานประกันสังคม	สำนักงานประกันสังคม/กรมสรรพากร
	8. ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Trading across border) (อันดับที่ 24)	ระยะเวลา	นำเข้า 13 วัน ส่งออก 14 วัน	ส่งออก 6 วัน นำเข้า 4 วัน (สิงคโปร์)	ลดระยะเวลาการนำเข้า-ส่งออกและใช้ระบบ National Single Window เต็มรูปแบบ	กรมศุลกากรได้ดำเนินการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสำหรับการนำเข้า-ส่งออก การนำเข้าและโลจิสติกส์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ....	กรมศุลกากร
	9. ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) (อันดับที่ 22)	ระยะเวลา	440 วัน	230 วัน (เกาหลีใต้)	ลดระยะเวลาในการบังคับคดี	- กรมบังคับคดีได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อมาช่วยในกระบวนการบังคับคดี ได้แก่ e-filing (ยื่นทรัพย์สินในคดีแพ่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์), e-broadcast (ขายทอดตลาดผ่านระบบถ่ายทอดสด) e-payment (การจ่ายเงินส่วนได้ในคดีเข้าบัญชีเจ้าหนี้โดยตรง), e-service (ใช้ระบบ GPS ในการส่งหมาย ประกาศ - ศาลแพ่งได้เพิ่มเวลาพิจารณาดีนอกเวลาราชการ	กรมบังคับคดี/ศาลแพ่ง
10. ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) (อันดับที่ 58)	ระยะเวลา	2.7 ปี	0.6 ปี (ญี่ปุ่น)	ลดระยะเวลาที่ใช้สำหรับการชำระหนี้สินเจ้าหนี้	กรมบังคับคดีได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์หาที่ตั้งทรัพย์สินให้กระบวนการติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้มีความรวดเร็ว	กรมบังคับคดี	